

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 11 เมษายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

เร่งสร้างสิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ผู้จัดการ ออนไลน์	<p><b>สธ.ร่วมตรวจแอลกอฮอล์ช่วงสงกรานต์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. แถลงข่าวเตรียมความพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์ ว่า ได้เตรียมพร้อมสถานบริการ ทุกแห่ง และมีทีมแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับรวม 14,576 หน่วย บุคลากร 164,939 คน ให้บริการ 24 ชม. หากประสบเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลข 1669 และได้มีหนังสือส่งถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งให้ความร่วมมือในการตรวจเลือด เพื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุ เพื่อให้มีผลต่อการดำเนินคดีที่ชัดเจนขึ้น แต่ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำหนังสือส่งตัวผู้ขับขี่ด้วย โดยสธ.ดูแลค่าใช้จ่ายในช่วง 7 วันอันตราย หลังจากนั้นให้ทางตำรวจตั้งงบประมาณเอง</p> <p>สำหรับมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมในพื้นที่ เน้นการเตือนอย่างเข้มข้น ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ทั้งสถานที่ห้ามขาย ห้ามดื่ม การขายให้กับเด็กอายุ ต่ำกว่า 20 ปี และในช่วงเวลาห้ามขาย ให้มีการสอบสวนกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตที่มีสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสอบถามแหล่งจำหน่ายร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และลงพื้นที่ตรวจเตือนให้รพ.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่กรณีเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต ให้อส.ตรวจและเตือนกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนและร่วมมือประชาคมตั้งด่านชุมชน และนำเสนอข้อมูลผ่านศูนย์ความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดและอำเภอ</p> <p>- นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค เน้นให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทำงานในเชิงรุก โดยออกตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในช่วงเทศกาลให้มีการบังคับใช้กฎหมายทั่วประเทศ เข้มข้นใน 100 อำเภอที่บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด โดยเฉพาะพื้นที่จัดการเล่นน้ำสงกรานต์ ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งการขายและการดื่ม 100% หากพบเห็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการขายและดื่มฯ และการโฆษณาส่งเสริมการขาย แจ้งได้ที่ศูนย์ร้องเรียนบุหรี่ยาสูบ 0-2590-3342 หรือสายด่วน 1422</p> <p>- พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เป็นประธานพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 และกล่าวว่า จะบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และยึดตามคำสั่ง คสช. คือ ยึดรถคนเมาแล้วขับ และดูแลความปลอดภัยทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะ วันที่ 11-17 เมษายน โดยจัดตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชน ช่วงเวลา 12.00-24.00 น.เพื่อกวาดล้างวินัยจราจร รวมถึงจัดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่ปลอดภัยและเหมาะสม</p>
เพจ Drama-addict	<p><b>กินยาความดันทำให้เป็นไตวาย?</b></p> <p>-โพสต์ข้อความว่า ในรายการไม่ค์หมดหนี่ มีลุงที่มาในรายการพูดว่าเป็นไตวายเรื้อรัง สาเหตุจากกินยาความดันมานานเป็นสิบปี ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด และอาจทำให้ผู้ชมรายการเลิกกินยาความดันได้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกินยาเพื่อรักษาระดับความดันโลหิต ควบคุมเบาหวาน ช่วยไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต และแนะนำอย่าเลิกกินยาเอง เพราะอาจความดันสูงจนเส้นเลือดในสมองแตกตายได้</p>
เพจ Drama-addict ไลน์กระทรวงสาธารณสุข	<p><b>โฆษณานมเพิ่มความสูง</b></p> <p>-เสนอข่าวว่า ผู้ใช้ชื่อเพจ Colostrum เพิ่มความสูงสร้างภูมิคุ้มกัน ได้ออกมาตอบโต้ข่าวเรื่อง อย. อนุญาตโคลอสตรัมโฆษณาเพิ่มความสูงได้ โดยยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง ทำให้เพจดราม่าแอดดิกได้โพสต์ข้อความว่า ขนาด อย. สธ. ออกมาพันธังกั้นแบบนี้ พวกขายนมไม่มีคุณภาพยังกล้าเถียงอีก</p> <p>-มีผู้ส่งภาพหน้าจอ แสดงข้อมูลของเพจชื่อ นมเพิ่มความสูง Colostrum โคลอสตรัม นมเพิ่มสูง นำเข้าจากออกเตรเลีย แท้ 100% ระบุว่า ข้อมูลที่แชร์จากเพจกระทรวงสาธารณสุข ทำขึ้นเนื่องจากเห็นว่าสินค้าของเพจขายดี ต้องการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ให้สินค้าขายไม่ออก ยืนยันเห็นผลตามที่โฆษณา
new)108	<b>ไทยติดอันดับ 4 ถนนอันตราย</b> -เสนอข่าว หนังสือพิมพ์เดอะ เทเลกราฟ ในอังกฤษ จัดอันดับประเทศที่มีท้องถนน อันตรายที่สุดในโลก และประเทศไทยอยู่อันดับที่ 4 โดยการจัดอันดับจะวัดจากตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนขององค์การอนามัยโลก เทียบกับจำนวนประชากร 100,000 คนในแต่ละปี ซึ่งไทยอยู่ที่ 38.1 โดยมี เอิเรทรี โดมินีกัน และ ลิเบีย เป็น 3 อันดับแรก ส่วนอันดับประเทศท้องถนนปลอดภัยที่สุดในโลก คือ ซานมารีโน ไมโครนีเซีย และมัลดีฟส์
กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ SCIWATCH	<b>ข้อวิตความเค็ม</b> -เสนอข่าว ผศ.ชัชวาล วงศ์ชูสุข อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งม.เกษตรศาสตร์ พัฒนาข้ออัจฉริยะ สามารถตรวจวัดความเค็มที่เกิดจากไอออนของโซเดียมคลอไรด์ และโพแทสเซียมคลอไรด์ ง่ายต่อการใช้งาน โดยบอกค่าปริมาณเกลือแบบเรียลไทม์ สามารถบันทึกผลผ่านสมาร์ตโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้ พร้อมทั้งมีระบบแจ้งเตือน หากผู้ใช้งานรับประทานโซเดียมสูงเกินกว่าความจำเป็นของร่างกาย
ผู้จัดการรายวัน	<b>เตือนติดตามเรื่องดราม่าเสียงเสพติดความรุนแรง</b> -เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการเสพติดเรื่องดราม่าผ่านสังคมออนไลน์ ที่มีการแสดงความคิดเห็นหรือแสดงอารมณ์ลงอย่างโกรธได้ จนเต็มไปด้วยข้อความที่แสดงถึงความรุนแรง ความเกลียดชัง จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ที่เห็นได้ชัดคือ อ่านแล้วเครียดขึ้น รู้สึกเกลียดชัง ผู้ที่เสพติดข้อมูลเหล่านี้ซ้ำ ๆ มากขึ้นเรื่อยๆ จะมีผลต่อจิตใจ โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงหรือมีความอ่อนแอ อาจเกิดความเครียดสะสม แนวโน้มอารมณ์รุนแรงมากขึ้น และนำไปสู่ความรุนแรงทางกายได้ ส่วนความเข้าใจว่าเสพดราม่าหรือความรุนแรงแล้วหายเครียดนั้น เป็นความเข้าใจที่ผิด ที่จริงแล้วเป็นการเบี่ยงเบนให้มามีอารมณ์อะไรต่าง ๆ เข้ามาแทนที่ ดังนั้น การแก้ปัญหาการเสพดราม่า หรือการแสดงออกอย่างรุนแรงในสื่อสังคมออนไลน์ ต้องเริ่มที่จากตัวเองก่อน อาจจะลดการเสพสิ่งเหล่านี้ลง แสดงความคิดเห็นให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ อย่าเติมความรุนแรงลงไปในเรื่อง
สยามบันเทิง คอลัมน์ ลับเฉพาะคนทีวี	<b>โรคซึมเศร้า</b> -เสนอบทความ นางมากาเรต ซาน ผอ.องค์การอนามัยโลก แถลงว่า นับถึงปี 2558 ทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 322 ล้านคน เพิ่มขึ้น 18.4% จากปี 2548 โดยกว่า 80% ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอาศัยอยู่ในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง เป็นสัญญาณเตือนให้ทุกประเทศทบทวนนโยบายด้านสุขภาพจิต และจัดการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน ซึ่งโรคซึมเศร้าราว 5.1% เป็นผู้หญิง พบในผู้ชายเพียง 3.6% นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ รวมทั้งความยากจน การเลือกปฏิบัติ และเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตที่เกิดขึ้นกับคนที่อายุน้อยทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าเรื้อรังรุนแรง การบำบัดอาการซึมเศร้าไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก็มีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคได้เช่นกัน
ไทยรัฐ	<b>นโยบายศูนย์กลางท่องเที่ยวสุขภาพ</b> -เสนอข่าว นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รว.การท่องเที่ยวฯ กล่าวหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร่วมกับ สธ. ว่า สธ.ได้รับรองให้นำพุร้อนของไทย 2 แห่ง ได้แก่ น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน จ.ลำปาง และน้ำพุร้อนน้ำเค็มคลองท่อม จ.กระบี่ ให้เป็นน้ำพุร้อนที่นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งจะร่วมกับสธ.ประชาสัมพันธ์ให้ทั้งสองแห่งกลายเป็นน้ำพุร้อนชื่อดัง มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเทียบชั้นน้ำพุร้อนเซ็นในประเทศญี่ปุ่น
พิมพ์ไทย	<b>มอบยาตำราหลวง</b> -เสนอข่าว ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วย ผอ.องค์การเภสัชกรรม มอบยาตำราหลวงและหนังสือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 300 ชุด ให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 รวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง “การใช้ยาอย่างถูกวิธีกับผู้สูงอายุ” ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์